



# ? a = ? a

Câu hỏi hỏi = Câu hỏi đã trả lời bởi Luật-Đấng Ban Manifest



Tất cả các giải pháp là phải không lợi nhuận và phi bạo lực!

Đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời là một phần của việc ra quyết định của con người.

Đừng đoán, giả hoặc hy vọng. **Câu hỏi, câu trả lời được, bộ lọc và truy cập câu trả lời (S)** .

Câu hỏi hỏi = Câu hỏi Câu trả lời một phần của CG 'Tìm hiểu và Dạy'.

Đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời là một phần của học tập. **Đưa ra câu trả lời hữu ích là giảng dạy.**

Câu hỏi và câu trả lời được là một phần của CG 'Tìm kiếm, Gain và Áp dụng kiến thức'. **câu hỏi (Tìm kiếm) , Có được câu trả lời (thu được) , Cung cấp cho câu trả lời (ứng dụng) .**

Giữ gìn câu trả lời là CG 'kiến thức liên tục'.

### Làm thế nào để chất vấn?

1<sup>st</sup> **câu hỏi được xây dựng** (Quan trọng để nhận được một câu trả lời hữu ích)

2<sup>nd</sup> **ai để hỏi ' tìm kiếm' người có trình độ đúng** (Có thể có một cần phải hỏi nhiều hơn 1 người)

3<sup>thứ</sup> **Cảm ơn người đã trả lời** (Tốt kỹ năng xã hội)

4<sup>thứ</sup> **Thu được' một câu trả lời có thể chấp nhận** (Đôi khi không có câu trả lời có thể chấp nhận)

5<sup>thứ</sup> **Viết hoặc âm thanh, câu trả lời kỷ lục giác (S)**

6<sup>thứ</sup> **Ứng dụng' những gì bạn học hỏi' ( câu trả lời)**

7<sup>thứ</sup> **Sử dụng kiến thức mới của bạn ' dạy' khác** (Tốt kỹ năng xã hội)

## Có gì để đặt câu hỏi?

Mọi điều (Thông minh, tốt kỹ năng xã hội)

## Tại sao đặt câu hỏi?

Một nhu cầu (Tò mò, phải biết, làm cho cuộc nói chuyện) do chính đáng để đặt câu hỏi

## Khi đặt câu hỏi?

Hiện nay (Thông minh, tốt kỹ năng xã hội)

**1GOD đang chờ ở đây từ BẠN! Y Y y y y y**

## CÂU HỎI -Prayer

kính thưa **1 GOD** , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất tôi cố gắng hỏi tất cả những gì cần hỏi tôi có thể cần trợ giúp & Hướng dẫn tìm kiếm câu trả lời tôi sẽ khuyến khích người khác đặt câu hỏi & tìm kiếm câu trả lời Cảm ơn bạn đã hỏi & trả lời khiêm tốn nhất người giám hộ người giám hộ trung thành của bạn (1<sup>st</sup> tên) Đối với Glory of **1 GOD** & lợi ích của Nhân loại



Cầu nguyện là sử dụng mỗi khi bạn đang tìm kiếm một câu trả lời cho một câu hỏi thích hợp!



Kết thúc